

เกาะติดภัยแล้ง!จุดส่งออกภาคเกษตร ผวาระค่าอ้อยปี58/59ล่อต่ำสุดรอบ7ปี

ASTVผู้จัดการรายวัน - เอกชนเกาะติดภัยแล้งใกล้ขีดหัววันผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ จุดปริมาณการส่งออกข้าว ผักผลไม้แปรรูป จุดแรงซื้อภาคเกษตรยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง หวังนโยบายบีคี่เร่งเบิกจ่ายงบฯกระตุ้น ศก.ไตรมาส 4 จับตาระาค่าอ้อยขึ้นต้น 58/59 ล่อต่ำสุดรอบ 7 ปีหลังค่าเงินป่วนตลาดส่งออก

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนยังคงติดตามปัญหาภาวะภัยแล้งใกล้ขีดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อส่งออกให้ลดต่ำลงได้อีกเพราะผลผลิตภาคเกษตรของไทยหลายรายการในเชิงปริมาณจะลดต่ำลงเช่น ข้าว อ้อย ผักผลไม้บางส่วนที่จะต้องส่งป้อนโรงงานแปรรูปเพื่อบรรจุกระป๋องส่งออก นอกจากนี้ยังกระทบต่อกำลังซื้อของคนไทยในช่วงครึ่งปีหลังให้ลดต่ำลงจากผลกระทบภัยแล้ง

“ปัญหาภัยแล้งย่อมทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของไทยหลายอย่างลดต่ำลง ที่เห็นชัดเช่น ข้าวที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้หลายครั้งเพราะขาดแคลนน้ำ และเมื่อปริมาณที่ผลิตทางการเกษตรลดต่ำก็ย่อมกระทบต่อราคาสินค้าภาคเกษตรในประเทศให้มีราคาปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะผัก ผลไม้บางชนิดเริ่มมีราคาสูงขึ้นแล้วซึ่งย่อมกระทบต่อรายจ่ายของคนไทยให้เพิ่มขึ้น

ภาคเกษตรกรเองแม้สินค้าอาจมีราคาสูง แต่หากเทียบเชิงปริมาณที่ลดต่ำลงมากและต้นทุนที่เพิ่มก็จะต้องทำให้แรงซื้อของกลุ่มนี้ยังคงไม่ตึก ประกอบกับที่ซบซบอย่างก็องราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตามคาดหวังว่าจากที่นโยบายรัฐบาลให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้นจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4” นายวัลลภกล่าว

นายธนวิทย์ อนันต์สุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยมีความวิตกกังวลราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 58/59 ที่มีแนวโน้มจะอยู่ในระดับ 700 บาทต่อตันซึ่งจะถือเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 7 ปีจากที่ปี 51/52 ราคาอ้อยเคยต่ำสุดที่ระดับ 635 บาทต่อตัน และหากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังลดต่อเนื่องก็จะยิ่งกระทบต่อราคาอ้อยขึ้นต้นให้ต่ำมากกว่านี้ได้อีก

“ชาวไร่เองก็วิตกเพราะขณะนี้ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตใหม่มีแนวโน้มลดต่ำมาก ขณะที่ต้นทุนชาวไร่อ้อยยังคงสูง แต่ฐานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)ที่ปกติจะรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)มาอุดหนุนค่าอ้อยเริ่มติดลบมากจึงไม่มั่นใจว่าความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มอีกจะได้หรือไม่ซึ่งจะกระทบต่อชาวไร่อ้อยแน่นอน ขณะเดียวกัน ปัญหาภัย

แล้งบางพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามว่าจะกระทบต่อผลผลิตมากน้อยเพียงใด แต่ขณะนี้ยังไม่มากนัก” นายธนวิทย์กล่าว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย(อนท.) ยังคงไม่สามารถทำการขายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตใหม่เพื่อการส่งออกล่วงหน้าได้เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องล่าสุดส่งมอบ มี.ค.59 เฉลี่ย 13.33 เซ็นต์ต่อปอนด์ หากทำราคาดังกล่าวเฉลี่ยทั้งหมดราคาอ้อยจะอยู่ระดับ 700 บาทต่อตันแต่หากต่ำกว่า 13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ราคาก็จะลดลงต่ำกว่า 700 บาทต่อตันทันที

“ราคาน้ำตาลตลาดโลกขณะนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยเพราะไม่ได้เกิดจากตีมันด์และซัพพลายแต่เป็นเรื่องของสงครามค่าเงินซึ่งขณะนี้ค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าทำให้ค่าเงินเรียลของบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกอ่อนค่าส่งผลให้สามารถขายน้ำตาลในราคาต่ำได้ดีกว่า แต่จากล่าสุดภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมีหลายคนมองว่าอาจทำให้เงินลงทุนจีนเทขายเงินลงทุนในสหรัฐอเมริกากลับจีนก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าสะท้อนให้ค่าเงินเรียลแข็งขึ้นหากเป็นเช่นนั้นก็หวังว่าน้ำตาลจะมีราคาขยับขึ้นบ้างแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิด” แหล่งข่าวกล่าว ■